



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 ตุลาคม 2564



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 24 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9,351 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 1,850,482 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย เสียชีวิตสะสม 18,755 ราย หายป่วยเพิ่ม 10,098 ราย รวมยอดสะสมรักษาหาย 1,730,727 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,000 ราย อาการหนัก 2,432 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 546 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 70,233,938 โดส **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 244,087,632 ราย เสียชีวิต 4,958,947 ราย รักษาหาย 221,156,547 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **เอฟทีเอ** เผยแพร่ผลวิเคราะห์ข้อมูลวัคซีนสำหรับเด็กของบริษัทไฟเซอร์ พบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ และไม่แสดงอาการไม่พึงประสงค์ ขณะนี้สหรัฐพิจารณาการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี **นิวซีแลนด์** พบโควิด-19 ลามสู่ 'เกาะใต้' ครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี **อังกฤษ** จับตา โควิด-19 สายพันธุ์ย่อย "เดลต้า AY.4.2" เพราะติดเชื้อง่ายมาก **เวียดนาม** ประกาศเปิดเกาะฟู้ก๊วก ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.นี้ หลังจากปิดเกาะไปนาน 2 ปี

#### ประเด็นสำคัญ

##### 1. นโยบายเปิดประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน แนวนหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ)

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ (สอท.และ สกญ.) ไทยทั่วโลก เพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า กรมการกงสุล ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Thailand Pass สร้างความสะดวกแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่จำเป็นลง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป อยู่ระหว่างการซักซ้อมระบบการลงทะเบียนใหม่นี้กับ สอท.และ สกญ.เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดย สอท.และ สกญ.ของไทยทุกแห่ง กำลังเร่งประชาสัมพันธ์รูปแบบและเงื่อนไขการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจาก 46 ประเทศ/พื้นที่ โดยไม่ต้องกักตัว รวมทั้งการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือ Sandbox Programme และการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้ารับการกักตัว เพื่อให้ผู้เดินทางมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ บ้านเมือง แนวนหน้า สยามรัฐ )

- นายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการสมาคมโรงแรมไทย ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ กล่าวว่า ภาคธุรกิจในพื้นที่ อ.หัวหินยังกังวลกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นหลายคลัสเตอร์ โดยแนวโน้มตัวเลขของ อ.หัวหินดีขึ้น แต่ที่ อ.ปราณบุรี ซึ่งเป็นอำเภอเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับหัวหินกลับมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสถานประกอบการต่างๆ ต้องมีมาตรการเข้มงวด แม้พนักงานจะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเปิดบริการปกติ รวมทั้งตลาดฉัตรไชย ตลาดใต้รุ่งหัวหิน ตลาดซิคเค้า ตลาดแหลมมาริน ที่เขาตะเกียบ สำหรับแนวทางการเปิดเมืองหัวหิน ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า หากเป็นไปได้ควรเลื่อนเปิดเมืองออกไปเป็นช่วงเดือนธ.ค.2564 แทน ควรขอให้ผู้ติดเชื้อลดลงเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทุกฝ่ายควรประเมินสถานการณ์ก่อนเปิดเมือง อย่าทำให้ประชาชนหรือภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ ถึงที่สุดยังไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาจริงตามเป้าหมายหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ ( มติชน )

-น.ส.ทัศนีย์ บุรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่ จ.เชียงใหม่ ก่อนเปิดประเทศ โดยระบุว่า วันนี้เชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเกิดคลัสเตอร์ผุดขึ้นมากเป็นดอกเห็ด ตลาดและร้านค้าทยอยถูกสั่งปิด หากการแพร่ระบาดยังคงหนักหนาเช่นนี้และจะเปิดเมืองเชียงใหม่ในอีก 10 วัน ขอนั่นย้ายไปยังรัฐบาลและศบค.เชียงใหม่ เร่งควบคุมการระบาด ซึ่งรัฐต้องเร่งทำให้ได้โดยเร็วคือ **ตรวจ-เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกและแจกชุดตรวจโควิดแบบ ATK** ให้กับชาวเชียงใหม่ในพื้นที่เสี่ยง คนละ 1 ชุดต่อสัปดาห์ รวมถึงจัดให้มีจุดขายชุดตรวจ ATK ในราคาถูก **เตียง-เร่งสร้างศูนย์แยกโรคชุมชน** หรือ community isolation (CI) ในทุกชุมชนในเมืองเชียงใหม่และทุกอำเภอ เพื่อแยกผู้ป่วย

สี่เขี้ยวออกมาจากชุมชนเข้าระบบการรักษาโดยทันที เพื่อให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามใช้รองรับผู้ป่วยเตียงสี่เหลี่ยมและสี่แดงเท่านั้น **วัคซีน**-เร่งระดมฉีดวัคซีนคุณภาพดี โดยเฉพาะวัคซีน mRNA ให้กับชาวเชียงใหม่โดยเร็วที่สุด ให้ได้รับวัคซีนครบโดสเกินกว่า 70% ก่อนเปิดประเทศ

## 2. การฉีดวัคซีนในเด็ก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติ ข่าวสด ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการให้วัคซีนโควิด-19 สลับชนิดฉีดตาย กับ mRNA ในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ว่า วัคซีนฉีดตายเป็นตัว prime ที่ดี ทำให้ร่างกายเราเหมือนกับรับรู้ที่เคยติดเชื้อ เพราะได้รับแอนติเจนทั้งตัวไวรัส เมื่อมีการกระตุ้นด้วยไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA วัคซีน จะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และก็เช่นเดียวกัน ถ้าให้วัคซีนฉีดตายครบ 2 เข็มแล้วกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยไวรัสเวกเตอร์ ก็จะได้ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันร่างกายตอบสนองที่สูงมาก ในอนาคตถ้าวัคซีนฉีดตายสามารถใช้ในเด็กในประเทศไทยได้ วิธีการให้สลับ โดยเริ่มต้นจากวัคซีนฉีดตายเข็มแรก แล้วตามด้วย mRNA ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการให้วัคซีน mRNA เข็มที่ 2 ในเด็ก เพื่อไม่ให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

## 3. วัคซีนโมเดอร์นา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด สยามกีฬา บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ผู้จัดการ เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ thebangkokinsight tnnthailand thaiPBS ch7 voicetv.nationtv. workpointtoday one31)

- บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา แถลงการณ์ความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาว่า กำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันวัคซีน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พ.ย. 64 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย และจะสามารถส่งมอบวัคซีนรวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดสภายในไตรมาส 4 ปี 2564 สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา 6.8 ล้านโดส คาดว่าส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 65 และจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโมเดอร์นาในสหรัฐฯ ต่อ ออย.แล้วเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ออย.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ)

-นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า จากที่มีการตกลงกันไว้คือ การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 1.9 ล้านโดส จากยอดที่จองทั้งหมด 5 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนที่ได้สั่งซื้อ ส่วนที่เหลืออีก 3.1 ล้านโดสจะส่งมอบไตรมาสแรก ปี 2565 ดังนั้นปีนี้ผู้สั่งซื้อหรือทุกสถานพยาบาลจะได้รับวัคซีนสัดส่วนร้อยละ 40 ดังนั้นวัคซีนมาถึงล็อตแรก 560,000 โดสจะแบ่งกัน ทราบมาว่าวัคซีนจะทยอยเข้ามาติดๆ กันจนครบ 1.9 ล้านโดส ยกตัวอย่างการจัดสรรวัคซีน เช่น โรงพยาบาล ก จองไว้ 1 แสนโดส จะได้รับร้อยละ 40 หรือคิดเป็น 4 หมื่นโดส ส่วนที่เหลือก็จะรับปี 2565 ส่วนการฉีดนั้นก็ฉีดให้กับประชาชนที่จองไว้ แต่ละโรงพยาบาลจะต้องไปบริหารจัดการตามข้อตกลงกับผู้จอง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คือหลังจากฉีดแล้วจะรอสังเกตอาการ 30 นาที และบันทึกการฉีด รวมทั้งอาการในระบบหมอพร้อม

## 4.โควิดภาคใต้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.สุเทพ เพชรนิคม ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด 19 พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส ว่า ขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัว ผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 1,800-2,000 ราย เสียชีวิตเฉลี่ย 10 ราย แนวโน้มติดเชื้อไม่พุ่งสูง เริ่มเห็นเป็นเส้นตรงแล้ว คาดว่าหากมาตรการป้องกันโรคและมาตรการวัคซีนทำได้ดี เชื่อว่าใน ต.ค.จะเห็นตัวเลขลดลงได้ เพราะตอนนี้ น่าจะเป็นจุดพีคแล้ว ส่วนวัคซีนที่ได้จัดสรรลงไปเป็นไฟเซอร์ตั้งเป้าจะต้องฉีดให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรภายในเดือน ต.ค. หากดูแนวโน้ม จ.สงขลา น่าจะทำได้ตามเป้า ส่วนยะลาฉีดได้ร้อยละ 50 แล้ว ดังนั้น 2 จังหวัดนี้น่าจะฉีดได้ร้อยละ 70 ภายในเดือน ต.ค. แต่ปัตตานีและนราธิวาสยังไม่ถึงร้อยละ 50 คาดว่ากลางเดือน พ.ย.น่าจะทำได้ร้อยละ 70 ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำศาสนา จุฬาราชมนตรี กรรมการอิสลามจังหวัด จะช่วยทำ

ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องความเชื่อได้ ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 12-18 ปี ใน 3 จังหวัด มีการแสดงความจำนงมารับเพียงร้อยละ 60 จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คอบต. เพื่อรณรงค์ให้เด็กมาฉีดวัคซีน อย่างน้อยเข้ามารับเข็ม 1 ให้ได้มากที่สุด

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.( ข่าวสด)

- กรณิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บูรณาการ แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ หรือศบค.ส่วนหน้า ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ เพื่อบูรณาการส่วนราชการทั้งหมด ทำให้มีเสียงวิจารณ์ถึงการให้ทหารนำกระทรวงสาธารณสุข โดยนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า ควรให้แพทย์นำทหาร ไม่ใช่ทหารนำแพทย์ แต่ให้หน่วยทหารและผู้นำทางทหารเป็นหน่วยสนับสนุน

**5.นักโทษติดโควิดหนี รพ.**

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.( ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ข่าวสด สำนักข่าวอิศรา ch7 mcot sanook one31 thaiPBS)

- นายเอก ยังภักย์ ณ สงขลา นายอำเภอเบตง จ.ยะลา เปิดเผยกรณี นายมะแอ สาแม อายุ 43 ปี นักโทษคดียาเสพติดและอาวุธสงคราม ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถูกส่งไปรักษาตัวที่ รพ.เบตง ได้หนีออกจากโรงพยาบาล โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ อส. ตำรวจ และทหารเร่งติดตามจับกุมกลับมาให้ได้

**6.เด็ก 1 เดือนเสียชีวิตจากโควิด**

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ โปสต์ทูเดย์ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ศบค.รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เพิ่ม 74 ราย แบ่งเป็น ชาย 40 ราย หญิง 34 ราย โดยกรุงเทพมหานคร เสียชีวิตสูงสุด 6 ราย ปริมณฑล 11 ราย ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ราย ภาคเหนือ 14 ราย ภาคใต้ 12 ราย และภาคกลาง 27 ราย ผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นอายุ 60 ปีขึ้นไป 53 ราย มีโรคเรื้อรัง 18 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย เด็กอายุ 1 เดือน 1 ราย อยู่ที่ จ. เชียงราย

**7. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์**

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ โปสต์ทูเดย์ ข่าวสด จส. 100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ผู้จัดการ tnthailand)

-**จ.ประจวบคีรีขันธ์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 445 คน ติดอันดับ 5 ของประเทศ เป็นสถิติสูงสุดจากการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 โดยที่ อ.ทิวหิน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย ส่วนอ.ปราณบุรีทำสถิตินิวไฮ พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 362 คน พบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในโรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง 4 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ บ้านพักคนงานโรงงาน สับปรดระบอง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา

- **จ.ลพบุรี** ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านเนินยาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ ประกาศปิดหมู่บ้านชั่วคราวจนถึงวันที่ 5 พ.ย. โดยห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านอย่างเด็ดขาด หลังพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านเนินยาว 46 ราย หรือคลัสเตอร์จุดแจกลงยังชีพ และมีผู้เสียชีวิตสูงอีกกว่า 70 ราย

- **จ.นครราชสีมา** คลัสเตอร์น้ำท่วมที่โนนสูง เด็กๆ เล่นน้ำแล้วนำเชื้อมาติดคนในครอบครัวป่วยแล้ว 34 คน สั่งปิด 2 หมู่บ้านเสี่ยงเป็นรอบสอง ส่วนที่บัวใหญ่ล็อกอีกหมู่บ้าน หลังพบเชื้อระบาด เหตุญาติมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่แจ้งผู้นำชุมชน

- **จ.เชียงใหม่** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 461 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอแม่เมาะ และอำเภออดอยสะเกิด ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

- **จ.สงขลา** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 695 คน ซึ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี ผู้ติดเชื้อรายใหม่พบมากในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวมากที่สุดร้อยละ 80 และติดต่อกันประมาณ 2 เดือน พบมากในชุมชน อ.จะนะ หาดใหญ่ เมืองฯ สิงหนคร รัตภูมิ สะบ้าย้อย สะเดา

- **จ.ปัตตานี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 518 ราย ผู้ว่าฯ ปัตตานี มีคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเป็น 5 อำเภอ 22 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ.ไม้แก่น อ.เมืองปัตตานี อ.ยะหริ่ง อ.มายอ และอ.สายบุรี โดยอ.มายอ นำเป็นห่วง มีการปิดทั้งหมู่บ้านมากที่สุด

- **จ.ภูเก็ต** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 119 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

- **จ.นครศรีธรรมราช** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 584 ราย โดยมี 10 อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมียอดติดเชื้อรายใหม่สูง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ch 7 , สาว.FM91 LINE TODAY)</p> <p>-เจ้าหน้าที่ สธ.แม่สะเรียง ฝ่าน้ำหลากเข้าตรวจ ATK และภูมิคุ้มกันให้กับชาวเขา หมู่บ้าน 'โพซอ' และ 'อีหลู' ผลน่าพอใจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <p>- กรมราชทัณฑ์ เผยผู้ต้องขังรับวัคซีนครบ 2 เข็มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่เรือนจำกลางเชียงใหม่จะพ้นจากการระบาดซ้ำ 24 ต.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการ สยามรัฐ สำนักข่าวอิศรา จส. 100 ศูนย์ข่าวแอฟฟิค amarintv.thestandard tnnthailand innnews)</p> <p>- สำนักอนามัย กทม. เปิดให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดระหว่างให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำใบฝากครรภ์หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประชาชน มาติดต่อรับการฉีดวัคซีนโควิดได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง นอกจากนี้ เปิด Walk-in ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ทั้ง 12 จุด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าวแอฟฟิค จส. 100 nationtv.)</p> <p>- ศูนย์ฉีดวัคซีน สำนักอนามัย กทม. แจ้งเปิดลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค + เข็มที่ 2 แอสตราเซนเนกา เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00น. วันนี้ ( 24 ต.ค.64) ผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ "วัคซีนสำนักอนามัย" และจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักอนามัย กทม. หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-2883</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ)</p> <p>-องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดส ที่ได้บริจาคจากประเทศโปแลนด์บางส่วน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และนำไปสู่การเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ถ่ายโอนภารกิจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ innnews</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ตั้งแต่ปี 2551-2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต.รวมแล้วเพียง 65 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 9,787 แห่งทั่วประเทศ.</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ อย.ตรวจสอบมาตรฐานโครงการผลิตกัญชาของ ม.พะเยา ก่อนออกใบอนุญาตในการปลูกและผลิตยารักษาโรค และเป็นพื้นที่ศึกษางานวิจัยสำหรับนักวิจัยและนิสิตในอนาคต</p>	
<p><b>เตือนบริโภคพืชกระท่อมด้วยความระมัดระวัง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวหุ้น โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย workpointtoday nationtv.thestandard innnews amarintv topnews )</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) และสธ. ออกประกาศถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ให้ครอบครองและขายใบสดพืชได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ขณะนี้มีการวางขายพืชกระท่อม และมีประชาชนซื้อใบสดพืชกระท่อมไปรับประทานอย่างแพร่หลาย แต่ อย.มีข้อห่วงใยเตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคก้านและใบกระท่อม เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้ หากบริโภคในปริมาณมากอาจเกิดการอุดตันในลำไส้ เรียกว่า ภาวะถุงท่อม ดังนั้น หากมีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ ส่วนการปรุงเป็นน้ำดื่มกระท่อม ชากระท่อม ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้อย่างเสรี เพราะจัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องขออนุญาตจาก อย. ตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ส่วนการนำมาปรุงประกอบอาหารยังไม่สามารถทำได้ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การใช้ส่วนของพืชกระท่อมและสารสกัดเป็นส่วนประกอบในอาหารได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( สยามรัฐ )</p> <p>- นายเทพไท เสนพงศ์ อธิบดีส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แนะนำให้ชาวบ้านกินเฉพาะใบกระท่อม ไม่กินก้าน ให้เคี้ยวกินน้ำแล้วคายกากของใบกระท่อมทิ้งไป ซึ่งจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคลำไส้อุดตัน แต่ถ้ามีการแปรรูปพืชกระท่อม เป็นเครื่องดื่ม สารสกัด หรือส่วนผสมของอาหารก็จะมีโทษแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อให้การใช้ส่วนของพืชกระท่อมและสารสกัดสามารถเป็นส่วนประกอบในอาหารได้ จึงขอเสนอให้รัฐบาล และ สธ. เร่งรัดออกประกาศของกระทรวงโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างแท้จริง</p>	
<p><b>ความหวัง'ผู้ป่วย' ปลูกไต'หมู'สู่'คน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน)</p> <p>-ทีมวิจัยด้านการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนไตจากหมู มาปลูกถ่ายให้กับมนุษย์ โดยที่ร่างกายของคนเราไม่ปฏิเสธอวัยวะของสัตว์ต่างสายพันธุ์ในทันที ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของวงการ โดยทดลองใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง ในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสปีชีส์ ที่เรียกกันว่า "การปลูกถ่ายซีโน" หรือ "ซีโนทรานแพลนเทชัน" (xenotransplantation) ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา โดยหมูที่นำมาทดลอง ต้องเป็นหมูที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมาแล้ว โดยตัดเอนไซม์ชนิดหนึ่งซึ่งระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ไม่ยอมรับออก และเชื่อว่าภายใน 1-2 ปี การใช้ไตหมูเพื่อการปลูกถ่าย "ชั่วคราว" ให้มนุษย์สามารถทำได้ แต่อาจจำเป็นต้องทดลองเพิ่ม หากต้องการปลูกถ่ายถาวร</p>	